

Số: /BC-SNV

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 3249/HD-ANKT-ANCTNB ngày 28/10/2021 của Công an tỉnh Bắc Giang về Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021, Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ gồm: Tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước cải cách hành chính, chính quyền địa phương địa giới hành chính, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ công chức cấp xã, phường, thị trấn tổ chức hội, tổ chức Phi Chính phủ, Văn thư lưu trữ Nhà nước, Tôn giáo và Thi đua- Khen thưởng. Với tổng số 79 công chức, viên chức và người lao động.

Đảng bộ Sở Nội vụ có 05 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ Văn phòng- Thanh tra-Xây dựng chính quyền; Chi bộ Tổ chức, công chức và Cải cách hành chính; Chi bộ Ban Thi đua-Khen thưởng; Chi bộ Ban Tôn giáo; Chi bộ Chi cục Văn thư-Lưu trữ; hiện nay toàn Đảng bộ có 73 đồng chí đảng viên. Nhìn chung, các công chức, viên chức và người lao động trong Sở đều được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn tốt; các tổ chức chính trị- xã hội của Sở đều được kiện toàn đúng theo quy định và đi vào hoạt động nền nếp, hàng năm đều đạt tổ chức trong sạch, vững mạnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã tập trung chỉ đạo, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và thực hiện Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, bên cạnh đó Sở thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên khắc phục khó khăn, tăng cường giữ gìn an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị, không để công chức, viên chức của Sở hoang mang, mất cảnh giác trước những thông tin sai lệch trên các trang mạng xã hội.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Lãnh đạo Sở, thường xuyên tập trung chỉ đạo các phòng, ban, chi cục thuộc Sở thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hàng năm, Sở đều tiến hành xây dựng kế hoạch lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời đưa vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và triển khai cho các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện; quy định người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự, an toàn của đơn vị mình.

2. Công tác phối hợp trong tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với cơ quan, chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

Nâng cao tinh thần đấu tranh, cảnh giác của công chức, viên chức trong cơ quan trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

3. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các văn bản chỉ đạo về bảo vệ ANTQ

Thường xuyên quán triệt thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"... và các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, định hướng dư luận xã hội, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái; cảnh giác với những âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, thế lực phản động đến toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan.

4. Kết quả vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia thực hiện chương trình của Chính phủ về phòng, chống tội phạm

Sở Nội vụ luôn thực hiện tốt công tác phòng chống các loại tội phạm trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm; tích cực tham gia phòng, chống ma túy; tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, kiên quyết đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư...góp phần từng bước tạo sự chuyển biến trong việc xã hội hóa ngày càng cao phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự vệ từ cơ sở.

(Kèm theo Bảng chấm điểm đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021).

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Sở Nội vụ trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngày càng được nâng cao, phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ tại cơ quan, đơn vị góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

2. Những hạn chế

Công tác quán triệt, thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANTQ tuy đã được triển khai thực hiện xong còn có một số nội dung chưa sâu; có lúc, có nơi còn chưa quan tâm đúng mức đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tới các phòng, ban, chi cục thuộc Sở các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

2. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền để thực hiện có hiệu quả,

nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức trong việc bảo vệ ANTQ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quan tâm, chú trọng việc làm theo tấm gương của Bác thông qua việc thực thi nhiệm vụ hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

4. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5. Phối hợp tốt với lực lượng Công an tỉnh để nắm bắt tình hình an ninh kinh tế, chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay.

Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Đông

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2021

BẢNG CHẤM ĐIỂM
Đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021

Mục	Tiêu chí đánh giá, phân loại	Điểm		
		Tối đa	Tự chấm điểm	Cấp có thẩm quyền chấm điểm
I	Điểm hoàn thành	90	90	
1	Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc	10 điểm	10 điểm	
a	Có nghị quyết (đối với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có tổ chức Đảng), kế hoạch triển khai và báo cáo định kỳ kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (<i>công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tài sản đối với các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh</i>)	04 điểm	04 điểm	
b	Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025”	02 điểm	02 điểm	
c	Đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và không có tệ nạn ma túy	02 điểm	02 điểm	
d	100% các phòng, ban, tổ, đội... trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ký cam kết đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và không có tệ nạn ma túy	02 điểm	02 điểm	
2	Công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: 10 điểm.	10 điểm	10 điểm	
a	Có kế hoạch, đề cương công tác tuyên truyền	04 điểm	04 điểm	
b	Tổ chức cho 100% cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên (<i>trừ học sinh cấp Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non</i>) ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã	03 điểm	03 điểm	

	hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc			
c	Tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”	03 điểm	03 điểm	
3	Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ tài sản; công tác phòng cháy, chữa cháy	05 điểm	05 điểm	
a	Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không xảy ra tiêu cực, tham nhũng	1,5 điểm	1,5 điểm	
b	Thiết lập sổ chuyển giao văn bản chứa nội dung bí mật nhà nước “đến”, “đi”; có đầy đủ mẫu dấu chỉ độ mật và lưu trữ hồ sơ, văn bản mật theo đúng quy định	01 điểm	01 điểm	
c	Xây dựng đầy đủ hệ thống tường rào, điện bảo vệ, nội quy ra vào cơ quan	01 điểm	01 điểm	
d	Xây dựng phương án thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; quyết định thành lập, danh sách thành viên	1,5 điểm	1,5 điểm	
4	Công tác phối hợp với chính quyền cơ sở, lực lượng Công an các cấp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc	10 điểm	10 điểm	
a	Ban hành đầy đủ quy chế phối hợp, kế hoạch phối hợp	06 điểm	06 điểm	
b	Định kỳ 6 tháng, 01 năm tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định	04 điểm	04 điểm	
5	Xây dựng mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở	10 điểm	10 điểm	
a	Xây dựng, duy trì hoạt động mô hình	05 điểm	05 điểm	
b	Có mô hình được phân loại “Khá” trở lên	10 điểm	10 điểm	
6	Công tác xây dựng lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường bảo đảm phù hợp với điều kiện của đơn vị	10 điểm	10 điểm	
7	Hồ sơ lưu trữ đầy đủ theo quy định, khoa học	05 điểm	05 điểm	
a	Đầy đủ tài liệu theo quy định, hồ sơ gồm: - Các văn bản lãnh đạo của cấp trên về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: 1,5 điểm. - Các văn bản triển khai của cấp huyện về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: 1,5 điểm.	03 điểm	03 điểm	
b	Sắp xếp khoa học, gọn gàng	02 điểm	02 điểm	
8	Không xảy ra các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế-xã hội, quốc phòng – an ninh	04 điểm	04 điểm	

9	Không để xảy ra hoạt động truyền đạo trái pháp luật	03 điểm	03 điểm	
10	Kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn, không để phát sinh thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự; không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng	05 điểm	05 điểm	
11	Không có cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tham gia khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật, tham gia, tổ chức đình công, lãn công	04 điểm	04 điểm	
12	Không có người mắc tệ nạn xã hội	04 điểm	04 điểm	
13	Tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể được đánh giá xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên (<i>đối với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có tổ chức Đảng</i>); hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Nhà nước (<i>đối với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không có tổ chức Đảng</i>)	05 điểm	05 điểm	
14	Không có cán bộ bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên	05 điểm	05 điểm	
II	Điểm cộng	10 điểm	8 điểm	
1	Có hệ thống Camera an ninh đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự	03 điểm	03 điểm	
2	Xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả từ 03 mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trở lên	03 điểm	03 điểm	
3	Có tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng đột xuất hoặc khen thưởng trong sơ kết, tổng kết các chuyên đề phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc	02 điểm		
4	Không để xảy ra vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự	02 điểm	02 điểm	
III	Điểm trừ (Không giới hạn)			
1	Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trừ 61 điểm và không xét đề nghị xét thi đua, khen thưởng..		0	
2	Không hoàn thành hoặc không thực hiện nội dung nào thì nội dung đó không có điểm và trừ 02 điểm.		0	
3	Để xảy ra vụ án hình sự do cán bộ, công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường gây ra (vụ án ít nghiêm trọng trừ 03 điểm/vụ; vụ án nghiêm trọng trừ 05 điểm/vụ; vụ án rất nghiêm trọng trừ 08 điểm/vụ; vụ án đặc biệt nghiêm trọng trừ 10 điểm/vụ).		0	
4	Vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự tăng so với năm trước hoặc để xảy ra mất an ninh, trật tự, đình công, lãn công kéo dài, không được giải quyết trừ 05 điểm.		0	

5	Không có mô hình tổ chức quân chủng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trừ 10 điểm.		0	
6	Có cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trừ 10 điểm/người		0	
IV	Tổng cộng:		98 điểm	
V	Kết luận xếp loại:		Tốt	

TM. CQDNNT
(Chữ ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

**PHÊ DUYỆT CỦA CẤP
CÓ THẨM QUYỀN**
(Chữ ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)